



การจัดการทรัพย์สินของทาง
ราชการ ของบริจาค
การจัดเก็บของกลาง
และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567



ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Immigration



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตม.จว.สุพรรณบุรี

โทร. ๐๓๕ ๔๔๐ ๔๖๔

ที่ ๐๐๒๙.๔๓(๒๑)/-

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง กำชับการมี การใช้ และพกอาวุธปืนของทางราชการหรือส่วนตัว

ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.๓

ตามหนังสือ บก.ตม.๓ ส่วนที่๓๓๓ ที่ ๐๐๒๙.๔๓(๒๑)/๑๘๓๓ ลง ๑๒ ก.พ.๒๕๖๓ เรื่อง กำชับการปฏิบัติในการตรวจสอบ กำกับ ดูแล ควบคุม อาวุธปืน เครื่องกระสุน และยุทธภัณฑ์ นั้น

เพื่อให้การมี การใช้ และพกพาอาวุธปืนของทางราชการหรือส่วนตัว ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ จึงกำชับให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย ถือปฏิบัติตามสั่งการ ตร. ที่เกี่ยวข้องกับกำชับการมี การใช้ และพกอาวุธปืน ตลอดจนให้ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๓ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ หมั้นกำชับ และกำกับดูแล การมี การใช้ และพกพาอาวุธปืนของทางราชการหรือส่วนตัวของข้าราชการตำรวจในปกครอง รวมทั้งตรวจสอบพฤติกรรม หากข้าราชการตำรวจรายใดส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ มีแนวโน้ม การใช้กำลังรุนแรง หรือใช้กำลังเกินสมควรแก่เหตุ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นทันที

กรณีตรวจพบการปล่อยปะละเลย ละเว้นการปฏิบัติหรือประพฤตินิชอบ จะพิจารณาดำเนินการทางอาญา วินัย หรือปกครองตามแต่กรณีทุกราย โดยเด็ดขาด

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พ.ต.ท.

(สุธีรัฐ ธีระสวัสดิ์)

สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.๓



คำสั่ง ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ ๘๑/๒๕๖๖
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการใช้ ดูแล บำรุงรักษาพระราชกร

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพระราชกร พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด
วิธีการใช้ การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุง ราชการ ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๕ (เดิม)
ยานพาหนะของหลวง บทที่ ๑ การตรวจสภาพยานพาหนะ บทที่ ๒ การใช้และการรักษารถยนต์ของหลวง
บทที่ ๔ คำแนะนำปฏิบัติการขับขี่และบำรุงรักษารถยนต์ บทที่ ๘ ราชการ บทที่ ๑๐ หลักเกณฑ์การใช้รถ
ส่วนกลาง และหนังสือวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนที่ ๓๑ ที่ ๐๐๐๗/๓๐๓ ลง ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๑ เรื่อง กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถราชการ เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบฯ และ
แนวทางที่กำหนดโดยเคร่งครัด จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล รับผิดชอบพระราชกร ตามบัญชีรายละเอียดการจัดสร
รราชการ ผนวก ก.
 ๒. ให้งานพัสดุตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ มีหน้าที่
ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมัน
 ๓. ให้ใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของราชการ หรือเพื่อประโยชน์
ของทางราชการเท่านั้น
 ๔. ห้ามมิให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ทำการขับขี่รถยนต์ ของราชการ
 ๕. ขณะขับขี่รถราชการที่มีสัญญาณไฟวับวาบ หรือเสียงไซเรน หรือรถยนต์ที่ติดป้ายเลข
ทะเบียนตราโล่ของทางราชการ ผู้ขับขี่ต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อยและต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
เมื่อพบการตั้งจุดสกัด จุดตรวจ ด่านตรวจ จะต้องหยุดให้ตรวจสอบรถยนต์หรือตรวจค้นเช่นเดียวกับรถยนต์
ของบุคคลทั่วไป
 ๖. กรณีมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อเดินทางไปราชการ หรือใช้ใน
ภารกิจอื่นให้ผู้ขับรถขออนุมัติ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓
ทุกครั้ง ตามแบบผนวก ข. และการเดินทางไปราชการนั้นต้องมีสำเนาคำสั่งอนุมัติให้เดินทางไปราชการติดไป
ด้วยทุกครั้ง
 ๗. ให้ลงรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถตามความจริงทุกครั้งที่มีการนำรถของทาง
ราชการไปใช้
 ๘. การเก็บรักษาจะต้องเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สุพรรณบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ ยกเว้นกรณีมีราชการเร่งด่วน หรือปฏิบัติราชการลับ ไม่สามารถ
นำมาเก็บในสถานที่ดังกล่าวได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขออนุญาตใช้รถยนต์ต่อสารวัตรตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ เป็นการชั่วคราวหรือครั้งคราว

/๙. เมื่อเกิด...

-๒-

๙. เมื่อเกิดความเสียหายหรือสูญหายกับรถราชการที่รับผิดชอบ ให้ผู้ควบคุมดูแล
รักษาพระราชกร ระบายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทันที ตามแบบรายงาน ผนวก ค.

๑๐. ให้ผู้ควบคุมดูแลรถราชการ ทำความสะอาด ตรวจสอบเช็คและบำรุงรักษาเครื่องยนต์
อุปกรณ์ส่วนควบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้คืออยู่เสมอ กรณีครบกำหนดซ่อมบำรุง หรือกรณีรถราชการเกิด
ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ให้แจ้งงานพัสดุตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓
ทราบ เพื่อส่งซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๑๑. ให้ผู้ควบคุมดูแลรถราชการ ประเภทรถยนต์นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู รถแก๊สไฟฟ้า
พลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู ๓๓๐e ดำเนินการชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าเป็นประจำสม่ำเสมอ
พร้อมทั้งบันทึกภาพ และลงรายการข้อมูลการเสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าคันดังกล่าวในสมุดควบคุม
การเสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าของทางราชการ

๑๒. ใบสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่รับจากงานพัสดุ ให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในช่องผู้รับของ
และทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตรวจสอบรายการกับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายของแต่ละเดือน
และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต่อไป

๑๓. คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖


พันตำรวจโท **๘๒**
(สุธีรัฐ วีระสวัสดิ์)
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓

ผนวก ก.

บัญชีรายละเอียดการจัดสรรของทางราชการท้ายคำสั่ง ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.๓ ที่ ๘๑/๒๕๖๖ ลง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ภารกิจ	ประเภทรถ ยี่ห้อ รุ่น	สี	เลขทะเบียน	วันที่ได้มา	อายุการใช้งาน	เชื้อเพลิง	ผู้ควบคุมดูแลรถ	ผู้ช่วยผู้ควบคุมดูแลรถ
๑	งานสืบสวนปราบปราม	รถยนต์นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู รถเก๋งไฟฟ้า พลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก ยี่ห้อ BMW ๓๓๐e (Iconic)	บรอนซ์เงิน	ใต้ ๐๖๔๕๕	๒ ส.ค.๖๑	๕ ปี	เบนซิน-ไฟฟ้า	ร.ต.อ.สุรพล ชูช่าง รอง สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี	ต.ต.ณัฐพล ประสานสอน ผบ.หมู่ ตม.จว.สุพรรณบุรี
๒	งานสืบสวนปราบปราม	รถยนต์นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู รถเก๋งไฟฟ้า พลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก ยี่ห้อ BMW ๓๓๐e (Iconic)	บรอนซ์เงิน	ใต้ ๐๖๒๖๑	๘ ม.ค.๖๒	๔ ปี	เบนซิน-ไฟฟ้า	ส่งมอบให้ บช.น. เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๓ เพื่อใช้ในการกักตมลพิษทางอากาศ P.M.๒.๕	
๓	งานสืบสวนปราบปราม	รถยนต์กระบะ นิ่ง ๒ ตอน ๔ ประตู ท้ายบรรทุก ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยี่ห้อ ฮีซูซุ	บรอนซ์เงิน	ใต้ ๒๓๕๐๐	๒๑ ธ.ค.๕๙	๗ ปี	ดีเซล	ร.ต.อ.ประทีป ทองยอดดี รอง สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี	ว่าที่ ร.ต.ต.ประทีป คำไพเราะ รอง สว.(สส.) ตม.จว.สุพรรณบุรี
๔	งานสืบสวนปราบปราม	รถยนต์กระบะ นิ่ง ๒ ตอน ๔ ประตู ท้ายบรรทุก ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยี่ห้อ ฮีซูซุ	บรอนซ์เงิน	ใต้ ๒๓๕๐๑	๒๑ ธ.ค.๕๙	๗ ปี	ดีเซล	ร.ต.ท.สันติ พงษ์สุวรรณ รอง สว.(สส.) ตม.จว.สุพรรณบุรี	ต.ต.วิญญู สิบใหม่ ผบ.หมู่ ตม.จว.สุพรรณบุรี

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท. 
(สุธีรรู้ ชีระสวัสดิ์)
สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. ได้มีประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.สุพรรณบุรี โดย พันตำรวจโท สุธีรัฐ ธีระสวัสดิ์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมมอบนโยบายและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด และแจ้งให้ข้าราชการตำรวจทราบและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

-ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องมาตรการการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

-แนวทางการจัดการทรัพย์สินของราชการ และของบริจาค พร้อมทั้งกำชับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ กำชับการมี การใช้ และพกอาวุธปืนของทางราชการหรือส่วนตัว กำชับการใช้รถยนต์ราชการ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามคำสั่ง มอบหมายรับผิดชอบดูแลรถยนต์ราชการ และ กำชับการบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา



เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ พันตำรวจโท สุธีรัฐ ธีระสวัสดิ์ สารวัตรตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจสอบและตรวจนับอาวุธยุทธภัณฑ์ของหน่วยงาน เพื่อให้มี
ความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน ผลปรากฏดังนี้

- ๑.อาวุธปืนสั้น จำนวน ๔ กระบอก พร้อมอุปกรณ์ ครบถ้วน
- ๒.กระสุนปืน จำนวน ๕๑ นัด ครบถ้วน
- ๓.เสื้อเกราะอ่อน จำนวน ๓ ตัว ครบถ้วน
- ๔.ของกลาง (ไม่มี)

